



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
๓๓ เมษายน ๒๕๖๓



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, โปสต์ทูเดย์, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, workpointnews, tnthailand, thaipost, js๑๐๐, thaiquote ,innnews, thebangkokinsight, kapook, thestandard, thansetthakij, mcot, sanook) nationtv, newtv

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงว่า มีผู้ป่วยใหม่ ๓๓ ราย ต่ำที่สุดในรอบ ๓ สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าการควบคุมโรคได้ผลดี แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐจนพ้นเทศกาลสงกรานต์ หากสัปดาห์หน้าลดลงต่อเนื่อง อาจมีผู้ป่วยสะสมในรพ.น้อยกว่าคนหายกลับบ้าน และน่าจะลดลงจนถึงหลังสงกรานต์ ทั้งนี้ ผู้อายุมากกว่า ๗๐ ปีที่ป่วยโควิด-๑๙ อัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ ๑๐ ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ ร้อยละ ๖๐ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ ติดเชื้อจากการใช้ชีวิตประจำวัน และอีกร้อยละ ๒๐ ก้ำกึ่งระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ขอให้บุคลากรตระหนักว่าไม่รวมกลุ่ม แยกสำหรับอาหาร ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ ขณะนี้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย หน้ากาก N๙๕ ชุดป้องกัน มีจำนวนเพียงพอในระดับหนึ่งแล้ว

สำหรับเรื่องเชื้อ ๓ สายพันธุ์ มีการศึกษาในไทยหลายสถาบัน เช่น รพ.รามาธิบดี เท่าที่ทราบข้อมูลเรามีสายพันธุ์ที่เป็น A๒, B๑, B๑.๔ คล้ายในต่างประเทศ แต่ยังไม่มียืนยันข้อมูลบอกระดับความรุนแรงต่างกัน จึงใช้มาตรฐานการดูแลเหมือนกันหมดให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมากที่สุด ส่วนเรื่องเชื้อโรคโควิด-๑๙ จะอยู่ในน้ำได้ยาวถึง ๑๐ วันนั้น ขอชี้แจงว่า เชื้อไม่น่าจะอยู่ในน้ำ แต่เรากังวลถึงน้ำมูก น้ำลาย จากการตะโกนส่งเสียงซึ่งส่งผลต่อการแพร่เชื้อและติดเชื้อมากกว่า

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ขอขอบคุณคนไทยที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการภาครัฐ ทำให้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ขอให้เข้มมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องเข้มงวดการเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัย รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อร้อยละ ๕๖ เป็นการสัมผัสใกล้ชิดคนในครอบครัว ดังนั้น การรักษาระยะห่างระหว่างกันของผู้ใกล้ชิดและคนในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้สำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ส่วนใหญ่เข้าใจดี ทำตามมาตรการ ร้อยละ ๕๐ ยังต้องออกนอกบ้านเพื่อทำงาน ทำธุระจำเป็นและพบแพทย์ ในช่วงสงกรานต์ มาตรการที่ทุกคนควรปฏิบัติร่วมกัน คือ การไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ต้องเว้นระยะห่าง เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และหากอยู่ไกลขอให้ใช้การอวยพรทางโทรศัพท์หรือออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ข่าวสด, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, prachachat, mcot)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมฯ มีแนวทางช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ อสม. ในการค้นหาป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ ในชุมชน ด้วยการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเสียชีวิต ทูพพลภาพถาวร ช่วยเหลือ ๒๔๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท สูญเสียอวัยวะ พิการ ช่วยเหลือ ๑๐๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ บาท บาดเจ็บ เจ็บป่วยต่อเนื่อง ช่วยเหลือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ โดยอยู่ระหว่างการหารือกับ ธกส.และบริษัทประกันภัย ซึ่งอสม.กว่า ๑ ล้านคนได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๑๑.๘๓ ล้านครัวเรือน และจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการรณรงค์การจัดกิจกรรมสงกรานต์เพื่อลดการแพร่ระบาดในช่วงสงกรานต์นี้ ส่วนการรักษาในรพ.เอกชน ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ หรือผู้ป่วย PUI หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะได้รับสิทธิการดูแลรักษาฟรี ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-๑๙ โดยมีผลย้อนหลังถึง ๕ มี.ค. ๒๕๖๓ ในบางพื้นที่ที่มีปัญหา สามารถติดต่อกรมฯ หรือสสจ. เพื่อช่วยประสานงานได้ ทั้งนี้ หากช่วงเดือน เม.ย.มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เอกชนได้เตรียมเตียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๔๐ เตียง และได้วางจุดกระจายยาในเครือข่ายรพ.เอกชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ รวมทั้ง ภาคเอกชนได้สนับสนุนการทำ รพ.สนามเพิ่มอีก ๑ แห่งที่ย่านบางซื่อ และมีความสนใจที่จะทำ Hospitel เพิ่มขึ้น ทำให้กรุงเทพฯ มีเตียงรองรับได้เป็นหมื่นเตียง และยังมีธุรกิจโรงแรม-ที่พักภาคเอกชนร่วมจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยได้กว่า ๑,๐๐๐ เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, springnews, nationweekend) nationtv

-นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ออกเอกสารยืนยันผลตรวจ ๒ ครั้ง ไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ นอกจากนี้ นพ.ธีระวัฒน์ ได้แสดงความรับผิดชอบที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยส่งข้อความผ่านทาง Facebook ไปยังรมว.สธ. และคณะที่ปรึกษาทั้งหมดให้ทราบด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, one ๓๑

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคนอ้วนอารมณ์เสีย กรณีหมอนวดตกงาน ว่า อาชีพหมอนวดแผนโบราณ หรือแผนไทย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกอยู่กับร้านที่จดทะเบียน และขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม จะได้เงินเยียวยา ๗,๕๐๐ บาท สามารถไปแจ้งกับประกันสังคมเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้ กลุ่มที่ ๒ ผู้ประกอบการวิชาชีพหมอนวดแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนกับกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ได้สั่งการให้อธิบดีกรมฯ ส่งรายชื่อทั้งหมดไปที่ก.การคลัง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มที่รัฐจะต้องเยียวยา และจะมีการพูดคุยในที่ประชุมกรม.

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบผลิตภัณฑ์จาก บ. อายิโนะโมะโต๊ะฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hooninside

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบเครื่องกรองน้ำอัลตรา รูน WL ๓ จำนวน ๑๒ เครื่อง จาก บ. ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก. สนับสนุนให้กรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นพ.ทศพร ศิริชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำต้นแบบสำหรับรพ.ในสังกัด สธ. ในลักษณะห้องแยกเดี่ยว และห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ หน่วยงานที่สนใจสามารถขอคำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องแบบอาคาร COHORT WARD ห้องแยกเดี่ยว และห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ได้ที่เว็บไซต์กองแบบแผน (dcd.hss.moph.go.th) หรือสอบถามได้ที่ กองแบบแผน โทร.๐-๒๑๙๓-๗๐๐๖

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ New๑๘, ผจก.ออนไลน์, thebangkokinsight, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนออนไลน์,

-สธ. ผนึกกำลัง อสม. รมรณรงค์สงกรานต์ไทย ปลอดภัยจากโควิด-๑๙ เน้นอายุพรออนไลน์ ไม่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กราบไหว้ผู้สูงอายุต้องห่าง ๑-๒ เมตร กระตุ้นคนไทยป้องกันด้วยการใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเตรียมมอบ ๘ หมั่นกรมธรรม์คุ้มครอง อสม. พร้อมประสานเครือข่ายรพ.เอกชนสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-๑๙

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์เนชั่น

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำข้อปฏิบัติภายในตลาดสด ให้เจ้าของตลาดจัดจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองพ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภค ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโดยคลอรีนเข้มข้น กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีน และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเข้มข้นทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดพื้นที่ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งก๊อมน้ำภายในตลาด มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-๑๙ ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น สำหรับผู้ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ควรปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ ๒ ชม. ระวังมิให้ส่วนของอุปกรณ์สำหรับจับหรือตักอาหารตกลงหรือสัมผัสกับอาหาร อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ควรมีคีบคีบ และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ๑- ๒ เมตร ผู้ดูแลความสะอาดและผู้เก็บขยะภายในตลาดสด ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบตักขยะเก็บขยะใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน หากผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ปฏิบัติงานในตลาด มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องให้หยุดงานและให้ไปพบแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ แนะนำวิธีอยู่บ้านที่ให้ผลดีในการควบคุมป้องกันโรค ดังนี้ ๑.ควรจัดทำกฎกติกาของบ้าน ให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เช่น การล้างมือบ่อยๆ, ลดการออกนอกบ้าน, อยู่ห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร ๒.ปรับวิธีการสื่อสารเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใย ในรูปแบบของการบอกหรือใช้ข้อความแทนการสัมผัสโอบกอด พุดคุยกันทางโทรศัพท์ หรือใช้โซเชียลมีเดีย ๓.ใช้วิถีคลายเครียดในเชิงสร้างสรรค์ เช่น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำอาหาร ทำขนม เย็บปักถักร้อย ปลูกพืชผักสวนครัว ๔.ดูแลจัดบ้านให้สะอาดและปลอดภัย แยกผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ซ้อนตักอาหาร และหากมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือติดเตียง ขอให้ใช้ผู้ดูแลคนเดิม เนื่องจากมีประสบการณ์ และได้รับการฝึกทักษะการดูแลมาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(inn, thansetthakij)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. เผยว่า อัย.มีหน้าที่ส่งเสริมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย แต่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าที่กำหนดในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-กรมสุขภาพจิต แนะนำ การงดขายสุรา เป็นจุดเริ่มต้นช่วยปรับพฤติกรรมมารดื่มระยะยาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-กรมควบคุมโรค เผย ในช่วงสงกรานต์ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว ที่สำคัญพบอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างชัดเจน โดยวันที่ ๑๐-๑๑ เม.ย. มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่า ๓ เท่า และผู้เสียชีวิตลดลงเกือบ ๖ เท่า นอกจากนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ได้ลงนามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงผวจ.ทุกจังหวัด ดังนี้ ๑.งดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ รวมถึงกิจกรรมรวมตัวกันของคนหมู่มาก ๒.ไม่แนะนำให้เดินทางกลับภูมิลำเนา หากจำเป็นต้องเดินทางกลับ ขอให้ท้องถิ่นจัดทำทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่หรือที่พัก และวันที่จะเดินทางมาถึง ๓. การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี ยังสงวนน้ำพระพุทธรูปที่บ้านได้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่สงวนน้ำ การขอพรต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากผ้าทุกครั้ง แสดงความระลึกถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ ๔.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้านให้รีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนพบญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ไม่ควรสัมผัสใกล้ชิด ๕.กินอาหารที่ร้อนสุกสะอาด แยกจานชามและช้อนส้อมส่วนตัว รวมถึงนั่งรับประทาน

ประเด็นข่าว

อาหารห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๖.งดการตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ๗.หมั่นทำความสะอาดบ้าน และข้าวของเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ ๘.หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดนานๆ ในช่วงฤดูร้อน รมั้ตระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-รพ.ร้อยเอ็ด ผลิตนวัตกรรม "รถคุณหมอโรบอท ๑๐๑" สำหรับวิดีโอคอลระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย รวมถึงส่งยาและของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วย เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ PPE และลดการสัมผัสใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น จากการศึกษาและผลิตโดย นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ ประธานองค์กรแพทย์ พญ.วิภากรรณ์ ณรงค์ราช หน.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และนายชาราวุทย์ ประทุมขันธุ์ นักกายอุปกรณ์ ต้นทุนเพียง ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อสื่อสารกับคนไข้ สามารถมองเห็นกันเหมือนมีแพทย์มาตรวจจริง

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, prachathai, bangkokbiznews, innnews, mcot, moneyandbangking, workpointnews) newtw

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า พบผู้ป่วยเพิ่มอีก ๓๓ ราย ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ ๗ ราย ติดจากการดูแลรักษาผู้ป่วย และการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยรอการสอบสวน ๔ ราย ผู้ป่วยสะสมรวม ๒,๕๕๑ ราย กระจายใน ๖๘ จังหวัด ผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว ๑,๒๑๘ ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๓ ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม ๓๘ ราย และมี ๙ จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ขอให้ประชาชนงดการเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เพราะน้ำสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยจะลดลงแต่สถานการณ์ทั่วโลกยังน่ากังวลใจ ขอให้ชาวไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นต่อไป ซึ่งนอกจาก Social Distancing อยากเห็น Social Cohesion คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคม

-ทีมงานเฟซบุ๊กเพจ Gen.Prayut Chan-o-cha ได้โพสต์คลิป พล.อ. ประยุทธ์ ขณะไปตรวจเยี่ยมด้านเคอร์ฟิวใน กทม. พุดคุยและให้กำลังใจตำรวจ และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่าน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจและชื่นชมการทำหน้าที่ของนายๆ จำนวนมาก

-ศบค. มท. ได้รับรายงานว่าผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ได้พิจารณาออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ โดยแบ่งออกเป็น ๙ กลุ่มจังหวัด ที่ปิดตั้งแต่วันที่ไปจนถึง ๑๕ เม.ย. และไล่ไปจนถึง ๓๐ เม.ย.

-เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อความว่า ก.พาณิชย์ส่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือธงฟ้าล็อตแรก ๑ ล้านถุง ขนาด ๑๐๐ มล. จำหน่ายในราคา ๓๐ บาท ผ่านรถธงฟ้า ๒๖๕ คันที่วิ่งให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และแต่ละจังหวัด จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ ๑ ถุง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, matichonweekly, news๑๐๐.๕, แนวหน้า, คมชัดลึก, sanook, mcot, thansetthakij, inn, bangkokbiznews, nationweekend)

-วันที่ ๑๔ เม.ย.นี้ นายฯ เตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-๑๙ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล โดยจะมีการรับรองปฏิญญาร่วม ๒ ฉบับที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ในการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่คุกคามชีวิตของผู้คน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

-รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า ได้กำกับให้ บ.ไปรษณีย์ไทยจัดส่งหน้ากากอนามัยให้รวดเร็วที่สุด โดยตั้งแต่ ๑-๑๒ เม.ย. จัดส่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้รพ.ทั่วประเทศ ๑๓,๖๘๗,๐๐๐ ชิ้น และส่งถึงผวจ.เพื่อแจกจ่ายรวม ๗,๒๕๕,๐๐๐ ชิ้น ส่วนหน้ากาก N๙๕ ได้รับมอบจากอก.เพื่อจัดส่งให้กับสสจ.ทั่วประเทศกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ชิ้น รวมถึงชุด PPE กว่า ๑๐,๐๐๐ ชุด สำหรับหน้ากากผ้าจาก ก.อุตสาหกรรม ๑๐ ล้านชิ้น จะจัดส่งให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อน เรียงตามรหัสไปรษณีย์

-โฆษก ก.กลาโหม เผยพลทหารจากทุกเหล่าทัพร่วมบริจาคโลหิต กว่า ๑ ล้านมิลลิลิตร เพื่อสำรองสู้โควิด-๑๙ ขณะที่นายฯ เร่งผลิตห้องผู้ป่วยความดันลบช่วย ๓ จังหวัดชายแดนใต้

-ทหารลาดตระเวนคุมเข้มป้องกันบุคคลลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดนแม่น้ำ สู่โขง-ลก

-เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลัมเปอร์ รับทราบแรงงานไทยร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย ๒๐ คน ไม่สามารถออกนอกที่พักได้ และประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้ว ส่วนกลุ่มนักศึกษาไทยยังเหลือประมาณ ๒๕๐ คน ส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพัก ได้จัดส่งหน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาลดไข้ ส่วนนักศึกษาที่อยู่ในรัฐทางไกลจัดส่งสิ่งของความช่วยเหลือทางไปรษณีย์

-สภากาชาดไทย จัดโครงการ "ร่วมใจป้องกันภัย COVID-๑๙ ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า" โดยร่วมกับสธ. และบ.ไปรษณีย์ไทยฯ ผลิตหน้ากากผ้า ๑๐ ล้านชิ้น ส่งมอบให้อส. ๑ ล้านคน รวม ๒ ล้านชิ้น และมอบให้กับประชาชน ๗๗ จังหวัด นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัด "ชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักโรค และยากจน โดยให้ตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้านขอชุดธารน้ำใจฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "พันภัย" ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์เฟซบุ๊กว่า กทม.กำลังเตรียมตัวขยายระบบ #bkkcovid๑๙ phase ๒ ปรุงปรอมตรวจพื้นที่หรือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมสามารถติดต่อผู้ว่าฯ ได้โดยตรง ด้านเพจหมอแล็บแพนด้า ได้แชร์ข้อความของโฆษก กทม. ขณะที่ชาวสังคม

ประเด็นข่าว

ออนไลน์ขึ้นชมนับพันครั้งเป็นจำนวนมาก เห็นว่าการตรวจแบบปูพรมหาผู้ติดเชื้อจะทำให้ตัดวงจรผู้ป่วยไม่แสดงอาการและลดการแพร่ระบาดได้

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอข่าว พญ.เพชรดา โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ส.ส.ทั้ง ๑๓ คน จากทุกพรรคในพื้นที่ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ส.ส.ชายแดนใต้เพื่อ ๑.รวบรวมข้อมูลประสานซื้อร้องเรียนไปยังภาครัฐ ๒.ออกแบบการสื่อสารในระดับพื้นที่ ๓.ผลักดันงบประมาณให้กระจายสู่พื้นที่ และ ๔.เรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานที่ไม่มีแบ่งฝ่าย มีเป้าหมายเดียว คือช่วยเหลือประชาชนให้ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ให้ได้

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว ช่อง ๗HD เป็นสื่อกลางรับบริจาคเงิน ๓๕ ล้านบาท เพื่อมอบให้กับ ๑๐ รพ. ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.ศิริราช, รพ.รามธิบดี, รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, สถาบันบำราศนราดูร, รพ.ราชวิถี, รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, รพ.ชลบุรี และรพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่งละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-๑๙ ต่อไป

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการติดตามถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ในเดือนม.ค.เป็นสายพันธุ์ที่เข้ามาจากประเทศจีน สายพันธุ์อื่น L (leucine) ต่อมาพบการระบาดมากในเดือนมี.ค. ที่สนามมวยและสถานบันเทิงทองหล่อ พบว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันเป็นชนิด S (serine) ไม่ได้มาจากอิตาลี ส่วนการระบาดที่มากขึ้นในกทม.ในเดือนมีนาคมถึงปัจจุบัน เป็นชนิด S (serine) มากกว่าชนิด L (leucine) และมีบางสายพันธุ์ที่คิดว่าเป็นการสัมผัสจากสิงคโปร์เป็นชนิด L จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าสนามมวยรุนแรงกว่าสถานบันเทิง ความรุนแรงน่าจะเป็นเพราะปัจจัยผู้ป่วย กลุ่มสนามมวยน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่า อายุมากกว่า และอาจมีปัจจัยอื่นๆมากกว่าทองหล่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, แนวหน้า, thansetthakij, thaiquote

-เสนอข่าว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐบาลวางกรอบและกลไกตรวจสอบการใช้งบ ๑.๕๗ ล้านล้านบาท แก้ววิกฤติโควิด-๑๙ อย่างโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คาดว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่มีแนวโน้มเป็น “ศูนย์” ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. หากผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องวันละ ๕% ของยอดผู้ติดเชื้อวันก่อนหน้า โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและเวลา โดยการคาดการณ์จะเป็นจริงได้ต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำงานที่บ้าน เลี่ยงเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐต้องดูแลปกป้องคนไทยทุกคน โดยรับคนไทยในต่างแดนที่ต้องการกลับประเทศ แต่ต้องมีระบบการรับกลับที่ดี จัดให้มี State quarantine ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ และกักบริเวณ ๑๔ วัน ไม่ว่าจะพบเชื้อหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์(sanook, thaipbs)

-สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่ตอบออนไลน์ พบ ๕๑.๓๕% ก่อนช่วงวิกฤตกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-๑๙ โดยเรื่องที่วิตกกังวลมากที่สุด คือ การแก้ปัญหาของรัฐบาล ๘๗.๖๘% การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ๘๖.๗๑% การติดเชื้อโควิด-๑๙ ๘๕.๑๑% นอกจากนี้ พบว่าประชาชนไม่ค่อยมั่นใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ร้อยละ ๓๖.๐๙% สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการอันดับแรก คือ จำกัลดการระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด อันดับ ๒ ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง อันดับ ๓ เร่งตรวจหาเชื้อในวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เจ้าของร้านพีเอ็น อู่ปรุการแพทย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากสั่งซื้อหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดไข้ผ่านทางออนไลน์ เพื่อนำมาส่งให้กับแพทย์พยาบาลในพื้นที่ แต่เมื่อได้รับของกับพบเป็นพริกและน้ำปลา

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นายปริญญา นาคศิริ หรือ “ปึก วง XL Step” สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ว่า ตนพร้อมด้วยกลุ่มคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศบาห์เรน หวังว่าสถานทูตจะให้ความช่วยเหลือประสานงานให้ได้โควตาบินกลับเข้าประเทศไทยทั้งหมด เพราะวันที่ ๑๙ เม.ย.นี้ จะมีเที่ยวบิน GF๐๑๕๐ ของสายการบิน Gulf Air ที่จะนำคนไทยประมาณ ๕๐-๘๐ คน ที่ถูกเลื่อนไฟลท์บินกลับประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สพคม. ร่วมมือกับ คลินิก เทเลเมดิซีน เปิดตัวแอปพลิเคชัน "clicknic" คัดกรองโควิด-๑๙ ฟรี พร้อมฟังก์ชันวิดีโอคอลพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ นำร่องเฟสแรก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ๘ เม.ย.นี้ ก่อนเพิ่มบริการครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ สังคมแห่งความสุข

-สสส. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.มหิดล ผลิตรสือ ๑๐ ภาษา ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ ป้องกันโควิด-๑๙ เน้นสื่อออนไลน์ อินโฟกราฟฟิก คลิปวิดีโอ เฟซบุ๊ก ไลน์ สปอตวิทยุ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐสู้โควิด

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์(แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, prachachat, innnews)

-จ.ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔ ราย เป็นคนไทยทั้งหมด รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม ๑๗๖ ราย

-จ.อำนาจเจริญ รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ รายแรกหายแล้ว จากกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงทองหล่อ

-จ.นครราชสีมา ผวจ.นครราชสีมา สั่งระงับการเปิดหมู่บ้านท่าอ่าง ม.๓ อ.โชคชัยออกไปจนกว่าคกก.โรคติดต่อจังหวัดจะเข้าไปประเมินสถานการณ์ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านถึงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการระบาด เพื่อป้องกันเชื้อกลับมาระบาดซ้ำ

-จ.เชียงใหม่ เหลือผู้ป่วยที่ยังต้องพักรักษาตัวในรพ.รายเดียว จากยอดผู้ป่วยสะสม ๙ ราย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับคนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพม่าและสปป.ลาว ข้ามฝั่งกลับไทย ซึ่งก.มหาดไทยแจ้งว่าจะอนุญาตให้คนไทยที่ตกค้างกลับเข้าไทยได้วันที่ ๑๘ เม.ย.นี้เป็นต้นไป วันละไม่เกิน ๑๐๐ คนต่อ ๑ ช่องทาง ซึ่งเปิดด่านพรมแดน ๒ จุด คือ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ ๒ อ.แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และ สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ อ.เชียงของ-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

-จ.ยะลา สสจ.ยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๕ ราย ใน อ.บันนังสตา แยกเป็นหมู่ ๒, ๓ และ หมู่ ๖ ต.บันนังสตา หมู่ ๒ และ ๓ ต.บาเจาะ โดย ๔ ราย อายุระหว่าง ๕๖-๗๑ ปี ได้รับเชื้อจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีสยิดพงยามู หมู่ ๓ ต.บันนังสตา วันที่ ๑๑-๑๓ มี.ค. ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้นำเชื้อไปแพร่กระจายตามหมู่บ้านต่างๆ มากที่สุด อีกรายอยู่หมู่ ๓ ต.บาเจาะ อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเดียวกับญาติที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ระหว่างสอบสวนโรค ขณะที่นายอำเภอบันนังสตา เร่งสแกนหาผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีสยิดพงยามูในช่วงดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

-จ.สตูล ผวจ.สตูล เปิดเผยถึงกลุ่มคณะที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ๒๖ คน ก่อนหน้านั้นตรวจพบติดเชื้อ ๑๕ คน ล่าสุดพบติดเชื้อเพิ่มอีก ๒ คน รวมเป็น ๑๗ คน อีก ๙ คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อรอบที่ ๒ ขณะนี้รักษาตัวที่รพ.สนาม อ.ละงู ด้านนายอำเภอเมืองสตูล กล่าวถึงกลุ่มคนไทยตกค้างในประเทศมาเลเซียจะเดินทางเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวร จ.สตูลในวันที่ ๑๘ เม.ย. เบื้องต้นทราบว่า มีคนไทยรวม ๘๐๐ คน จะทยอยเดินทางเข้ามา ได้เตรียมสถานที่กักกันตัวไว้ ๒๓ แห่ง

-จ.เลย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก ๑ ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ๔ ราย เป็นข้าราชการสง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ และเป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ ๓ ซึ่งเป็นพยาบาล รพ.เลย เจ้าหน้าที่เรียกผู้สัมผัสใกล้ชิด ๑๕ คน มาเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจหาเชื้อแล้ว พร้อมสั่งปิดบ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย ภูมิลำเนาของผู้ติดเชื้อรายที่ ๓ และ ๔ รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.เลย และชั้น ๔ รพ.เลยชั่วคราวเพื่อฆ่าเชื้อ

-จ.นครพนม พบผู้ป่วยเพิ่มอีก ๑ ราย เป็นหญิงวัย ๓๔ ปี อาชีพพริตตีในสถานบันเทิง จ.ภูเก็ต เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกลับภูมิลำเนา อ.ศรีสงคราม โดยกักตัวอยู่ที่บ้าน ๑๔ วัน มีอาการป่วยผิดปกติ ลึนไม่รู้สึก จึงเข้ารับการตรวจที่รพ.ศรีสงคราม และผลยืนยันติดเชื้อโควิด-๑๙ ส่งไปรักษาที่รพ.นครพนม ส่วนบุคคลใกล้ชิดภายในบ้านรวม ๓ คน ต้องเฝ้าระวังตัว ทั้งนี้ดูจากโซเชียลมีเดียมีการเดินทางไปหลายสถานที่

ประเด็นผลกระทบ

๑.คำสั่งแต่งตั้งคกก.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, nationtv)

-แหล่งข่าวใน สธ. เผย ขณะนี้การจัดซื้อพัสดุ เวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในส่วนของ สธ. ได้หยุดชะงักทั้งหมด กระทบต่อการทำงานของแพทย์และบุคลากรสธ. ภายหลังนายกฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคกก.เฉพาะกิจบริหารจัดการพัสดุ เวชภัณฑ์ ฯ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง ๓๓ คน มีแพทย์คนเดียวคือ นพ.รณภพ ปัทมะดิช ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และยังเป็นเจ้าของธุรกิจมหานครคลินิก และเชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ทั้งนี้แม้จะให้ให้มีผู้แทน อัย. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาร่วมด้วย แต่ให้เป็นระดับผู้แทน ไม่ได้กำหนดให้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และในการทำงานต้องเรียกคนใน สธ.เข้าไปสอบถามทำให้เกิดความล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-มีคณาจารย์เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคกก.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค โควิด -๑๙ ซึ่งนายกฯ ได้รวบอำนาจเพื่อไม่ให้มีการครหาว่ามีนอกรมมีใน เพราะที่ผ่านมา กระบวนการจัดซื้อของบางอย่าง ได้ของที่ไม่มีมาตรฐานแต่หน่วยงานบางหน่วยอนุมัติให้เข้ามาได้

๒.อาคารผู้ป่วยโควิด-๑๙ รพ.โซพิลีสย์ ถล่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ,เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.สสจ.บึงกาฬ เผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ทำให้ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยใน รพ.โซพิลีสย์ จ.บึงกาฬ พังถล่ม อุปกรณ์เสียหาย แต่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ โดยอาคารนี้เตรียมไว้รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ เพิ่งได้รับงบประมาณมาซ่อมแซมแต่ฝ้าเพดานมาพังลงก่อน เบื้องต้น รพ.ได้ย้ายห้องทำงานของพยาบาลไปอยู่ร่วมกับห้องผู้ป่วย ส่วนเครื่องมือแพทย์เก็บรวบรวมไว้ในห้องพิเศษบางส่วน พร้อมเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสนับสนุนซ่อมแซมอาคารได้ที่ ธกส. สาขาโซพิลีสย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๔๒๓๑๑๕๖ ชื่อบัญชีเงินบริจาคของรพ.โซพิลีสย์ สามารถนำไปหักภาษีได้ ๒ เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๒-๔๘๕๐๙๙-๑๐๐ หรือโทรศัพท์ ๐๘๖-๖๘๗๑-๘๐๕๐ นพ.สุรพงษ์ ลักษุช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผอ.รพ.โซพิลีสย์

๓.วัดติดตั้งอุโมงค์พ่นละอองน้ำมนต์ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ บ้านระแงง ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา ได้ประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำผสมกับน้ำมนต์และน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ ติดตั้งบริเวณที่นั่งฟังธรรมภายในวัด โดยอุปกรณ์ประกอบด้วย ท่อพีวีซี สายยางส่งน้ำ สปริงเกอร์ วาล์วสำหรับเปิด-ปิด และเครื่องปั้มน้ำ ได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อโค

ประเด็นข่าว

วิด-๑๙ จากศูนย์คนโคราชรักรังจริงไม่ทิ้งกัน ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อธิบดีรองนายกฯ และนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต ๒

๔. ต้มเหล้าขาวอ้างฆ่าเชื้อโควิด-๑๙

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ดร.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จับกุมตัว นายวรุฒ อายุ ๒๙ ปี ชาวจังหวัดยโสธร ที่หน้าร้านค้าวัสดุภัณฑ์ ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี ให้การว่า ปกติมาทำงานอยู่ที่นี้ แต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำงานเพราะโควิด-๑๙ ระบาด ทำให้ต้องกินเหล้าขาวทุกเพื่อฆ่าเชื้อ จนท.ตร.นำตัวส่งรพ.บางบัวทอง เพื่อตรวจหาสารเสพติดและเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ต่อไป

๕. ชาวบ้านต่อต้านศูนย์กักกัน อ.เมืองปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์)

-รองผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคกก.ศูนย์กักกันตัว (Provincial Quarantine) ระดับอำเภอ จ.ปทุมธานี โดยนายกเทศมนตรี ต.บางกะดี เผยว่า มีชาวบ้านรวมตัวกันที่เทศบาลหลังพบว่ามีคนนำกลุ่มผู้มีความเสี่ยงกลับจากต่างประเทศมากักตัวไว้ในโรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.บางกะดี ๘ ราย โดยไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ ทำให้เกิดความกังวลว่าจะติดเชื้อ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่ไปเก็บขยะของโรงแรม ด้าน รองผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า คนที่ต้องผ่านการ Quarantine มี ๒ กลุ่ม คือ ๑.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และ ๒.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หากระหว่าง Quarantine ผลการตรวจไม่เจอเชื้อก็ต้องกักตัวจนครบ ๑๔ วัน ยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้โรงแรมปทุมธานีเพลสเป็นสถานที่กักตัว แต่ต้องเป็นชาวปทุมธานีเท่านั้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครองอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ถูกกักตัว มีระบบการป้องกันและมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

๖. รพ.ขาดแมส-ชุด PPE

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นางยูไรรียะ ผู้นี้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นิบงบารู อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังขาดแคลน แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสนับสนุนมาแล้ว เพราะในพื้นที่มีเคสต้องตรวจสอบหลายราย ขอให้ส่วนกลางจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม ขณะที่ประชาชนสามารถบริจาคได้ที่รพ.สต.นิบงบารู

-ที่สำนักงานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จ.สงขลา นายหม่าเฟิงซุน กงสุลใหญ่ เป็นตัวแทนประธานาธิบดีสีจิ้นผิง มอบหน้ากากเอ็น ๙๕ จำนวน ๓๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย ๕,๐๐๐ ชิ้น เทอร์โมสแกน ๕๐ เครื่อง และชุด PPE จำนวนหนึ่งให้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขานุการ คอ.บต. แจกจ่ายรพ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

-รพ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เปิดรับบริจาคหน้ากากเอ็น ๙๕ ชุด PPE และแอลกอฮอล์ โดยสามารถส่งได้ทางพัสดุ

-พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ก. โพสต์ภาพชุด PPE ๑,๕๐๐ ชุด และหน้ากากเอ็น ๙๕ จำนวนหนึ่งในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เตรียมจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์หลายรพ. และจะส่งแวนป้องกันดวงตาตามไป ทำให้แฟนเพจนับหมื่นแสดงความชื่นชมและขอร่วมสมทบทุนเซฟบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend

-ตามที่ข่าวเรื่อง มีใช้ห้ามกินยา ibuprofen จะทำให้ไวรัส COVID-๑๙ ออกฤทธิ์เป็น ๑๐ เท่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่า มีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากไม่มีการห้ามกินยา ibuprofen ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ยา ibuprofen มีข้อควรระวังหลายประการ ประชาชนยังคงใช้ยา ibuprofen เพื่อลดไข้ แก้ปวดได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (แนวหน้า, ผจก.รายวัน ๓๖๐ องศา, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, js๑๐๐, mcot, sanook)

-WHO เผยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกติดโควิด-๑๙ กว่า ๒๐,๐๐๐ ราย ทั้งจากที่ทำงานและในชุมชน โดยส่วนมากติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว

-WHO เรงตรวจสอบตัวกรณีมีผู้ป่วยหลายคนติดเชื้อรอบสอง เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้ป่วย ๙๑ คนที่น่าจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว กลับตรวจพบเชื้ออีกครั้ง จอง อุนกยอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี ระบุว่า เชื้อไวรัสน่าจะออกฤทธิ์อีกครั้งมากกว่า ไม่น่าใช้การที่ผู้ป่วยติดเชื้ออีกรอบ

-สหรัฐ ทางการสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เรียกร้องให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในโบสถ์ และรวมกลุ่มกันเพื่อเฉลิมฉลองวันกึ่งศตวรรษ และเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

-อังกฤษ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ออกจากรพ.แล้ว ด้าน ศ.ซาราห์ กิลเบิร์ต นักวิชาการด้านไวรัสวิทยา ม.ออกซ์ฟอร์ด ให้สัมภาษณ์ว่า วัคซีนซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย จะทดลองระยะแรกในคนในราว ๒ สัปดาห์ที่จะถึงนี้ หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี จะมีวัคซีนออกมาใช้ในราวเดือนก.ย.

-จีน ยกระดับการตรวจตราชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศและการควบคุมชายแดน หลังผู้ติดเชื้อใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ประจำวันเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

ประเด็นข่าว

- ฝรั่งเศส ยอดผู้เสียชีวิตในรอบ ๒๔ ชม.เพิ่มเป็นเกือบ ๑๔,๐๐๐ ราย แต่จำนวนผู้ป่วยในไอซียูลดลง
- อิหร่าน พบผู้เสียชีวิตวันเดียว ๑๑๗ ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต ๔,๔๗๔ ราย ผู้ติดเชื้อสะสม ๗๑,๖๘๖ ราย
- ซาอุดีอาระเบีย ขยายเคอร์ฟิวทั่วประเทศไม่มีกำหนด
- มาเลเซีย สาธารณสุขมาเลเซียเตือนการเข้าร้านตัดผมอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เนื่องจากช่างทำผมกับผู้ให้บริการอยู่ในระยะใกล้กันมาก
- เมียนมา พบผู้ป่วยเพิ่มอีก ๗ ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๓๘ ราย
- เวียดนาม สายการบินเวียดเจ็ท และสายการบินแบมบู เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางในประเทศอีกครั้งในวันที่ ๑๖ เม.ย.นี้ หลังครบกำหนดมาตรการโซเชียลดิสแทนซิง ๑๕ วัน
- อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อวันเดียว ๓๙๙ ราย ยอดผู้ป่วยสะสม ๔,๒๔๑ ราย ผู้เสียชีวิตสะสม ๓๗๓ ราย
- ฟิลิปปินส์ พบผู้เสียชีวิตวันเดียว ๕๐ ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั่วโลก ๑,๗๙๖,๔๒๙ ราย ผู้เสียชีวิต ๑๑๐,๐๓๐ ราย รักษาหายแล้ว ๔๑๒,๑๐๒ ราย โดยสหรัฐฯ ผู้ป่วยสะสม ๕๓๓,๔๗๐ ราย เสียชีวิต ๒๐,๖๐๒ ราย รักษาหาย ๓๐,๕๒๓ ราย สเปน ผู้ป่วยสะสม ๑๖๖,๐๑๙ ราย เสียชีวิต ๑๖,๙๗๒ ราย รักษาหาย ๖๒,๓๙๑ ราย อิตาลี ผู้ป่วยสะสม ๑๕๒,๒๗๑ ราย เสียชีวิต ๑๙,๕๐๓๓ ราย รักษาหาย ๒,๕๓๔ ราย ฝรั่งเศส ผู้ป่วยสะสม ๑๒๙,๖๕๔ ราย เสียชีวิต ๑๓,๘๓๒ ราย รักษาหาย ๒๖,๓๙๑ ราย เยอรมนี ผู้ป่วยสะสม ๑๒๙,๔๕๒ ราย เสียชีวิต ๒,๘๗๑ ราย รักษาหาย ๕๗,๔๐๐ ราย จีน ผู้ป่วยสะสม ๘๒,๐๕๒ ราย เสียชีวิต ๓,๓๓๙ ราย รักษาหาย ๗๗,๕๗๕ ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ประเด็นลึก

-กล่าวว่า การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา แม้จะมีคนที่ฝ่าฝืนบ้าง แต่ก็มีประชาชนในสังคมยอมรับส่วนหนึ่งเป็นเพราะตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและสถานการณ์สูงจนมากพอ ขณะที่นายกฯ ลดการตอบโต้ในประเด็นทางการเมืองและใช้เวลาไปบริหารจัดการมาตรการต่างๆ ควบคุมไปกับการเปิดพื้นที่ให้ระบบการแพทย์ขึ้นมาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน ที่เข้ามาทำหน้าที่โฆษก ศบค. ก็ได้รับการยอมรับและถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ช่วยลดประเด็นทางการเมืองลงไปได้ค่อนข้างมาก ความพึงพอใจที่มีต่อ นพ.ทวีศิลป์ในฐานะโฆษก ศบค. จะมีความสัมพันธ์กับคะแนนนิยมของรัฐบาลด้วยหรือไม่ เป็นประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน

-กล่าวว่า วันสงกรานต์ปีนี้ต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในมาตรการรักษา ระยะห่าง ประกอบกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลอาจติดเชื้อได้ง่าย ทุกจังหวัดสั่งห้ามจำหน่ายสุรา การจะเอาชนะไวรัสได้ ต้องมาจากความร่วมมือทั้งสังคมปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า นางสงกรานต์ปี ๒๕๖๓ ถือว่าดูเพราะเป็นปีที่เกิดโรคไวรัสระบาดคร่าชีวิตไปแล้วหลายแสนคนทั่วโลก รัฐบาลต้องประกาศเลิกเทศกาลสงกรานต์เพื่อไม่ให้คนไปรวมกลุ่มกันทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผอ.กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. แนะนำวิธีตรวจสอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือว่าเป็นของจริงหรือของปลอม

โรคคอติบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ innnews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ปี ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยยืนยันโรคคอติบแล้ว ๒ ราย พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รายงานสงสัยโรคคอติบ ๒๗ เหตุการณ์ วันที่ ๑-๙ เม.ย. ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย ๓ ราย ในยะลาและปัตตานี คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยได้ เนื่องจากบางพื้นที่เด็กอาจยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงผู้ที่มีภูมิลำเนาโรคต่ำหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงขอให้นาบุตรหลานอายุ ๒ เดือนขึ้นไป ไปรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด

ระบบการจัดการและการกระจายยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv

-สภาเภสัชกรรม พร้อมภาคีเครือข่าย เสนอการเข้าถึงยาโรคเรื้อรังในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดังนี้ ๑.รัฐบาลต้องจัดให้มีกลไกกลางในการจัดการและกระจายยาในรายการที่จำเป็น โดยเชื่อมโยงการบริหารระดับนโยบาย ระดับบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ๒.สธ.ต้องมีนโยบายให้สถานบริการสั่งซื้อยาล่วงหน้า ๖ เดือน แต่ทยอยจัดส่งทุก ๑-๒ เดือน เพื่อให้โรงงานเตรียมจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ๓.ให้สถานบริการเร่งรัดการจ่ายเงินภายในไม่เกิน ๑ เดือนหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ๔.ในกรณีจำเป็นตามคำเรียกร้องของสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้รัฐบาลประสานกับประเทศจีน อินเดีย และประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อซื้อวัตถุดิบยาในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือจัดเครื่องบินไปรับวัตถุดิบยา ผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ๕.ให้อุตสาหกรรมยาสำรองวัตถุดิบในการผลิตยา ๖ เดือน รวมทั้งองค์การเภสัชกรรม

ฝุ่น PM๒.๕

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ไฟป่า จ.เชียงใหม่ โดยมี ๕ อำเภอที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุด คือ อ.อมก๋อย และ อ.เชียงดาว แห่งละ ๕ จุด อ.กัลยาณิวัฒนา และ อ.แม่แจ่ม แห่งละ ๒ จุด และ อ.แม่แตง ๑ จุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-WWW.IQAIR.COM รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษแบบเรียลไทม์ พบว่า เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ ๒ ของโลก ค่าฝุ่น ๑๗๗ US AQI

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

